

# นโยบายการจัดหายางธรรมชาติที่ยั่งยืนของ **Continental**

ฉบับโนเวอร์ **16.10.2018**

## **1.** บทนำ

## 1.1 ความยั่งยืนที่ Continental

สิ่งที่ได้บรรยายไว้ใน **วิสัยทัศน์และการกิจขององค์กร Rubber Group** ของ **Continental** ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในสังคม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อที่มาร่วมกัน เป้าหมายของเราคือการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เราเชื่อว่า **ค่านิยม**ทางวัฒนธรรมของเรา ได้แก่ “ความเชื่อมั่น, การมุ่งสู่ชัยชนะ, อิสระในการดำเนินงาน และ ทำเพื่อกันและกัน” จะทำให้เราสามารถสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราและสังคมที่เราดำเนินงานอยู่

สำหรับ **Continental** การปฏิบัติอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วย การเคารพกฎหมาย อนุรักษ์ทรัพยากร และส่งเสริมการปกป้องสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขณะที่เพิ่มความรับผิดชอบต่อพนักงาน คู่ค้า ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และสังคม เราสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติอย่างแรงกล้า ด้วยเหตุนี้ **Continental** จึงเป็นผู้เข้าร่วมข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (**United Nations Global Compact**) และสนับสนุนหลักการสิบข้อว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต เราได้ตีพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องจากพื้นฐานของการชั่งใจทางธุรกิจทุกอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ **หลักจรรยาบรรณของคู่ค้าทางธุรกิจ (BPCoC)** และคู่มือข้อกำหนดของซัพพลายเออร์ เจตนารมณ์และจริยธรรมองค์กรของ **Continental** (เช่น ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย) ได้รับการจัดทำเป็นเอกสาร ร่วมกับเนื้อหาอื่นๆ ใน **หลักจรรยาบรรณ, BASICS, นโยบาย ESH** และ **หลักการบรรษัทภิบาล**

ที่ **Continental** เราเชื่ออย่างแรงกล้าว่าวิสัยปฏิบัติทางธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นจะยกระดับความสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมของเรา และทำให้เราบรรลุซึ่งข้อกำหนดของอนาคต สิ่งเหล่านี้จึงเพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทตลอดจนสังคมได้

## 1.2 บทบาทของ Continentals ในการจัดหาขงธรรมชาติ

การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการแปรรูปยางธรรมชาติ (**Natural Rubber – NR**) จะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้รับรายได้อย่างสม่ำเสมอ (คู่ส่วนที่ 3) ในบริบทของการเติบโตของอุปสงค์ทั่วโลก เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพื่อจะบรรเทาความเสี่ยงและผลกระทบเชิงลบต่อคนงาน ชุมชน ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และพื้นที่การเกษตร **Continental** ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งจะเป็นผู้มีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งและมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน (**SNR**) **Rubber Group** ของ **Continental** เป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลกของธรรมชาติรายใหญ่ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วเราจะไม่สามารถเข้าถึงชุมชนเกษตรกรได้โดยตรง เรามีพันธกิจที่จะพัฒนา ส่งเสริม และจัดหาขงธรรมชาติอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า นโยบายนี้มุ่งเน้นที่จะให้แนวทางที่ชัดเจนของความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่าทางธรรมชาติของ **Continental** สำหรับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่า สิ่งนี้จึงเป็นการทำสัญลักษณ์จุดเริ่มต้นของการร่วมเดินทางไปสู่ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับยางธรรมชาติ

## 2. พันธกิจของ Continental ต่อยางธรรมชาติที่ยั่งยืน (SNR)

เรามีพันธกิจที่จะพัฒนาความรู้ของเราอย่างต่อเนื่องในส่วนของการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับยางธรรมชาติที่ยั่งยืน **SNR** แปลงสิ่งนี้เป็นโซลูชันของเรา ลดความเสี่ยง และส่งเสริมนวัตกรรมของซัพพลายเออร์ ที่ **Continental** เราได้ระบุทราบ ส่วนที่สามารถพัฒนาได้หกส่วน:

### 2.1 การเข้าร่วมร่วมกับซัพพลายเออร์และเกษตรกร

**Continental** พิจารณาความเข้าใจวิถีปฏิบัติในปัจจุบันตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยเฉพาะในด้านคั้นน้ำ ในฐานะขององค์ประกอบสำคัญที่จะไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ทั้งในทางสิ่งแวดล้อมและทางสังคม **Continental** จะทบทวน ขยาย และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสำรวจและทดสอบวิธีการทางเลือกในการจัดพื้นที่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และผลกระทบต่อด้านทาง ดังนั้นเราจึงมีส่วนร่วมในโครงการริเริ่ม โครงการ และกิจกรรมเพื่อระบุทราบและดำเนินการแก้ปัญหา เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมตามลำดับขั้น เราส่งเสริมและสนับสนุนโครงการและโครงการริเริ่มที่ดำเนินการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้ ที่มุ่งเป้าหมายที่การให้ความรู้แก่เกษตรกรในแง่ของการทำสวนยางอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเราจึงแสวงหาการร่วมดำเนินงานกับสถาบันของรัฐ เอ็นจีโอ ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจทางตรงและทางอ้อมและพันธมิตรผู้ผลิตอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยพัฒนาชาวสวนยางให้ใช้วิถีปฏิบัติทางเกษตรกรรมที่ดีที่สุด

เรามีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าการปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตยางนั้นจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร

เราเริ่มต้นโครงการนำร่องร่วมกับประเทศอินโดนีเซียในปี **2018** เพื่อปรับปรุงความยั่งยืนของห่วงโซ่คุณค่าทางธรรมชาติ จากการร่วมดำเนินการกับซัพพลายเออร์ท้องถิ่นที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเมล็ดพันธุ์การผลิตยางธรรมชาติที่ยั่งยืน

เพื่อฝึกอบรมชาวสวนยางด้านการผลิตอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์เหล่านี้ และเพื่อติดตามตรวจสอบจากผู้ประกอบการรายย่อยไปจนถึงการผลิตที่ **Continental** ผลการเรียนรู้จากโครงการเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อการทำงานกับซัพพลายเออร์ต่อไปในอนาคต

## 2.2 การเข้าร่วมดำเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

### Continental

มีพันธกิจที่จะเข้าร่วมดำเนินการและสนทนาแลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นและนานาชาติอย่างแข็งขันตลอดแนวห่วงโซ่มูลค่าของธรรมชาติและส่วนที่เกี่ยวข้อง (ดูส่วนที่ 3) เรามีส่วนร่วมดำเนินการในแพลตฟอร์มระดับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนา

แนวทางและหลักการเกี่ยวกับชาวธรรมชาติที่ยั่งยืนระดับสากลที่ตกลงร่วมกัน ดังนั้นเราจึงมีส่วนร่วมใน **โครงการระดับอุตสาหกรรม** กับผู้ผลิตรายอื่นๆ เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานที่มั่นคง พร้อมด้วยมาตรฐานที่มุ่งทำให้แน่ใจถึงวิธีปฏิบัติในการจัดหาที่ยั่งยืนทั่วโลก ในฐานะที่เป็นส่วนของโครงการในอุตสาหกรรมของเรา เรามีแผนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวคิดการฟื้นฟูสำหรับระบบนิเวศที่เสียหายเนื่องจากวิธีปฏิบัติที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธรรมชาติ

## 2.3 ความสามารถในการติดตามที่เพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานของชาวธรรมชาติที่เกิดจากการแบ่งเป็นส่วนย่อย ซึ่งขึ้นกับผู้ประกอบการสวนยางรายย่อยจำนวนมาก **Continental** รับทราบความท้าทายในปัจจุบันในการที่จะบรรลุ

ความสามารถในการติดตามตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม

เรามีพันธกิจที่จะให้ลูกค้าทางธุรกิจเข้าร่วมดำเนินการและทำให้แน่ใจถึงการมีส่วนร่วมในความพยายามนี้ จัดทำกระบวนการตรวจสอบและยืนยัน

ด้วยเกณฑ์ที่ชัดเจนที่ส่งผลการตัดสินใจด้านการจัดหาเชิงยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ในอนาคต

**Continental**

มุ่งเป้าที่จะบรรลุความสามารถในการติดตามอย่างเต็มรูปแบบจากการเพาะปลูกทางอุตสาหกรรม และมีเจตนาเพื่อเคลื่อนย้ายสู่

ความสามารถในการติดตามอย่างเต็มรูปแบบสำหรับห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการรายเล็กที่ซับซ้อน ผ่านแนวทาบพื้นฐานของความเสี่ยง

## 2.4 การรักษาทรัพยากร

เรามุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรโดยกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเป้าไปที่การยึดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ เช่น โดยการปรับปรุงคุณสมบัติด้านการศึกษาของยางหรือบริการสำหรับลูกค้าของเรา

เพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม นอกจากนั้นการลดการใช้งานชาวธรรมชาติยังสามารถทำได้โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบหมุนเวียน เช่น ลมวอลยางรถยนต์ ในกระบวนการผลิตของเราเรามุ่งเน้น

ที่จะลดปริมาณขยะของวัสดุรีไซเคิลที่เราใช้ในการผลิต

## 2.5 การรีไซเคิล

เราได้พัฒนากระบวนการรีไซเคิลหลายกระบวนการ จากการใช้งานและการผลิตการกู้คืนไปจนถึงการนำกลับสู่การทำงานสำหรับวัสดุการผลิตที่สิ้นเกิน ในตอนนี้ **โรงงาน ContiLifeCycle** เป็นตัวอย่าง

เพียงหนึ่งเดียวของโลกที่รวมกระบวนการรีไซเคิลยางและการหล่อดอกยางใหม่เอาไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน

และสร้างมาตรฐานใหม่ของความยั่งยืน

เรามุ่งจะขยายร้อยละของวัสดุรีไซเคิลที่เราใช้ในการผลิต

## 2.6 การระบุแหล่งชาวธรรมชาติทดแทน

เพื่อครอบคลุมการเติบโตของอุปสงค์ชาวธรรมชาติที่คาดหมาย เราได้ทำโครงการวิจัยร่วมกับผู้ค้าภายนอกเพื่อผลิตสังยาง **Taraxagum®** ที่ผลิตจากพืชแดนดิไลออน

ต้นแดนดิไลออนรัสเซียสามารถปลูกได้ในเขตร้อนโดยใช้พื้นที่ทำการเกษตรที่มีอยู่

และช่วยลดระยะทางที่ต้องขนส่งวัตถุดิบลงได้อย่างสำคัญในสถานที่ผลิตหลักบางแห่งของเรา

นอกจากนั้น

การปลูกแดนดิไลออนยังให้ความยืดหยุ่นที่สูงกว่าในการตอบสนองความแปรผันของสถานการณ์อุปสงค์ชาวธรรมชาติ

เนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกได้เป็นรายปี

## 3. หลักการจัดหาทั่วไป – ข้อกำหนดของซัพพลายเออร์

### Continental

กำหนดให้พนักงานและคู่ค้าด้านห่วงโซ่อุปทานดำเนินการอย่างมีจริยธรรม

และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เราปฏิเสธการทุจริตและการให้สินบนทั้งเชิงรุกและเชิงรับทุกรูปแบบ

เรากำหนดให้ซัพพลายเออร์โดยตรงของเรา (คู่ค้าทางธุรกิจ)

ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจ

(BPCoC)

ของเรา

นอกจากนั้นเรายังคาดหวังว่าคู่ค้าทางธุรกิจเหล่านี้จะดำเนินการกับห่วงโซ่อุปทานของตนเอง

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม

**BPCoC**

เพื่อให้แน่ใจถึงความเกี่ยวข้องและความได้ผลตามที่ต้องการ

เราเชื่อว่าการที่ผู้มีส่วนร่วมทุกคนตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าจะต้องรับทราบและลงแรงตามที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติอย่างยั่งยืนภายในอุตสาหกรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ข้อความข้างต้นอ้างถึงผู้มีส่วนร่วมที่ดำเนินการในชุดของสายธุรกิจต่างๆ

ตลอดแนวห่วงโซ่มูลค่า

ที่ได้รับการจัดกลุ่มภายใต้กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มดังต่อไปนี้:

ต้นน้ำ:

> ผู้ผลิต รวมถึงบุคคลหรือบริษัททั้งหมดที่เกี่ยวข้องจากต้นทาง จากการประมาณการ พื้นที่ปลูกต้นยางประมาณ 85% ทั่วโลกนั้นเป็นของชาวสวนยางรายย่อย ซึ่งเรียกว่าผู้ประกอบการรายย่อย (small holder)

> ดีลเลอร์หรือคนกลาง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวม จัดซื้อ และค้าขายยางธรรมชาติระหว่างผู้ผลิตและผู้แปรรูป คนกลางอาจดำเนินการเป็นหลายขั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและประเทศ

>

ผู้แปรรูป

รวมถึงโรงงานที่ซื้อยางโดยตรงจากผู้ผลิตหรือคนกลางในรูปของวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปเป็นยางธรรมชาติที่ระบุสำหรับการใช้งานในการผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ

> ผู้ค้า รวมถึงบริษัทตัวแทนที่ค้าขายยางธรรมชาติแปรรูประหว่างผู้แปรรูปและผู้ผลิต

กลางน้ำ:

> ผู้ผลิต รวมถึงบริษัทที่แปรรูปยางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จหรือกึ่งสำเร็จ

ปลายน้ำ:

> ลูกค้า รวมถึงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จหรือกึ่งสำเร็จที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่กล่าวมาข้างต้น ในฐานะของ Continental เราจัดวางตำแหน่งตนเองไว้ที่ตรงกลางห่วงโซ่อุปทาน

#### 4. หลักการด้านสิ่งแวดล้อม

ในฐานะของบริษัทที่มีความรับผิดชอบ Continental มีพันธกิจที่จะทำงานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจของเราในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การปกป้องป่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการบรรเทาความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และทำให้แน่ใจว่าสามารถจัดหาไม้สะอาดได้ Continental สนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเป้าหมายเพื่อจัดการตัดไม้ทำลายป่า เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเรายืนยันที่มาจากวัตถุดิบ เพื่อให้แน่ใจถึงความสอดคล้องกับหลักการของเรา และกระตุ้นให้พวกเขาใช้วิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการเพาะปลูกต้นยาง การขาดแคลนน้ำนั้นมีความสำคัญมากขึ้นทุกที ดังนั้นเราจึงคาดหวังให้ซัพพลายเออร์โดยตรงของเราดำเนินการและส่งเสริม โครงการริเริ่มเกี่ยวกับการประหยัดและการรีไซเคิลน้ำ เพื่อลดการใช้น้ำลง นอกจากนี้ ทรัพยากรทั้งหมดที่ลงทุนไปในการกระบวนการยางธรรมชาติ จะต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และผลพลอยได้ใดๆ จากกระบวนการนี้จะต้องได้รับการกำจัดทิ้งอย่างมีความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ คู่ค้าทางธุรกิจถูกกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้ในการดำเนินงานของตนเอง และได้รับการคาดหวังให้ทำงานโดยมุ่งสู่สิ่งเหล่านี้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของคุณ:

- > การปกป้องพื้นที่ป่าดงดิบคาร์บอนสูง
- > การปกป้องพื้นที่ที่คุณค่าอนุรักษ์สูง รวมถึงพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าที่มีคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมสูง
- > การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
- > การปกป้องพื้นที่พรุทุกความลึก
- > ไม่ใช้ไฟในการเตรียมการเพาะปลูกใหม่ หรือการเริ่มรอบการเพาะปลูกซ้ำ หรือการพัฒนาอื่นๆ
- > การใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการใช้น้ำ และการปกป้องทรัพยากรน้ำจืด

#### 5. หลักการทางสังคม

Continental มีพันธกิจที่จะเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ปรับใช้วิธีปฏิบัติทางสังคมที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ และลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของคุณ ดังที่กำหนดไว้ในหลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP)

##### 5.1 การเคารพสิทธิการถือครองที่ดินและการแก้ไขข้อขัดแย้ง

Continental รับผิดชอบต่อและเคารพสิทธิการใช้ หรือสิทธิตามจารีตประเพณี และสิทธิที่กำหนดจากชุมชนและบุคคลท้องถิ่น ตลอดจนกฎหมายระดับประเทศว่าด้วยการใช้ที่ดินที่มีผลบังคับใช้ Continental จะต้องไม่มีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยได้ครอบงำไว้ล่วงหน้า ในการกระทำที่นำไปสู่การจัดสรรที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งนำไปสู่ความเสียหายของชุมชนท้องถิ่น ตามพันธกิจนี้ Continental กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติของคุณจะต้องจัดการการดำเนินงาน และ/หรือ แปลงสถานที่เพาะปลูก และ/หรือ ดำเนินอุตสาหกรรมของคุณ ให้มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เคารพหลักการการให้ความยินยอมโดยสมัครใจ ล่วงหน้า และได้รับข้อมูลเพียงพอ (Free, Prior and Informed Consent – FPIC) ตามที่กำหนดโดย UN-REDD

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น Continental กำหนดให้คู่ค้าทางธุรกิจของคุณปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้ในการดำเนินงานของตนเอง และได้รับการคาดหวังให้ทำงานโดยมุ่งสู่สิ่งเหล่านี้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของคุณ:

- > เคารพสิทธิการถือครองที่ดินของคุณ รวมถึงทำให้แน่ใจถึงการเข้าถึงที่ดินและผลผลิตทางการเกษตร

- › ให้การเข้าถึงที่ดินและผลผลิต
- ›ต่อต้านและหลีกเลี่ยงวิธีปฏิบัติในการแย่งยึดที่ดิน หรือแนวทางที่ไม่มีข้อยกเว้น
- › และให้มีการชดเชยที่เป็นธรรมแก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถมีมาตรการการอนุรักษ์ และ/หรือ การใช้ที่ดินในทางการค้า

## 5.2 ปรับปรุงสภาพการทำงาน

เรากำหนดให้ผู้มีส่วนร่วมในส่วนของห่วงโซ่อุปทานของชุมชนของเราทุกคน โดยเฉพาะคู่ค้าทางธุรกิจโดยตรงของเรา ตลอดจนผู้เช่าปลูกเชิงอุตสาหกรรม ต้องปฏิบัติตามหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organizations – ILO) ซึ่งรวมถึง:

- › สิทธิในการมีอิสรภาพที่จะก่อตั้งสหภาพ และการตระหนักถึงสิทธิในการต่อรองแบบรวมกลุ่ม (ILO C87 & C98)
  - › การไม่อดกลั้นต่อการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ หรือแรงงานภาคบังคับทุกรูปแบบ (ILO C29 & 105)
  - › การไม่อดกลั้นต่อการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ ชัฟฟลาเยอร์ถูกกำหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเด็กในท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ และว่าจ้างเฉพาะแรงงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดอายุขั้นต่ำตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
- สำหรับสถานที่ของคน ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายดังกล่าว ชัฟฟลาเยอร์จะไม่จ้างงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี หากกฎหมายของท้องถิ่นกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ต่ำกว่า 15 ปี การจ้างงานจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ ILO (ILO C138 & C182)
- › หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติประเภทใดๆ โดยพื้นฐานของเพศ อายุ ชาติพันธุ์ รสนิยมทางเพศ ความเชื่อ ประเทศถิ่นเกิด หรือความพิการ (ILO C100 & C111)
- นอกจากนี้เรายังคาดหวังว่าคู่ค้าทางธุรกิจและผู้เช่าปลูกเชิงอุตสาหกรรมจะให้สภาวะการทำงานตามวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
- › การมีสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร
  - › การจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อยเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ สำหรับงานที่เทียบเท่ากัน (ILO C131)
  - › การรักษาชั่วโมงการทำงานที่เป็นธรรม และรักษายานพักชั่วโมงการทำงานและค่าตอบแทนที่โปร่งใสและเชื่อถือได้สำหรับพนักงานทุกคน
  - › การเคารพสิทธิแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะการดำเนินวิธีปฏิบัติในการสรรหาพนักงานอย่างมีจริยธรรม
- รวมถึงการไม่มีค่าธรรมเนียมการสรรหาพนักงานทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับพนักงาน
- › การปรับใช้มาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับการป้องกัน การประเมิน และการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยของงานอาชีพ
  - › การจัดทำนโยบายเพื่อป้องกันและแก้ไขการคุกคามและการกลั่นแกล้งประเภทใดๆ

## 6. การปกครองและการติดตามตรวจสอบ

### 6.1 การดำเนินนโยบาย

#### Continental

กำหนดให้คู่ค้าทางธุรกิจของคุณต้องปฏิบัติตามเนื้อหาทั้งหมดของนโยบายนี้ในการดำเนินงานของตนเอง และยังคงคาดหวังให้พวกเขาทำงานโดยมุ่งสู่หลักการเหล่านี้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของตนเองด้วย ซึ่งจะมีผลบังคับ ณ วันที่เผยแพร่ การที่คู่ค้าทางธุรกิจไม่ปฏิบัติตามนโยบายจะนำไปสู่การดำเนินการเพื่อปรับปรุง หากการดำเนินการเพื่อปรับปรุงเหล่านี้ไม่ได้รับการดำเนินการให้สมบูรณ์ อาจส่งผลให้มีการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ เรามุ่งเน้นการปรับปรุงสถานการณ์ ณ ที่ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามส่งผลในทางลบ Continental และคู่ค้าภายนอกจะพัฒนาการประเมินกระบวนการจัดซื้อของคุณต่อไป เพื่อจัดทำแผนที่ความเสี่ยงและผลกระทบตลอดห่วงโซ่อุปทาน เราสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเชื่อมขมสถานที่โดยสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจ (BPCoC) ของเรา

เราได้จัดให้มี **สายด่วนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและต่อต้านการทุจริต** ซึ่งบุคคลใดๆ สามารถทำการรายงานโดยตรงและเป็นนิรนามเกี่ยวกับความคับข้องใจ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย การฉ้อฉล และการละเมิดจริยธรรมอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

### 6.2 การสื่อสาร

นโยบายนี้จะทำให้เข้าถึงได้โดยคู่ค้าทางธุรกิจโดยตรงทุกรายในห่วงโซ่อุปทานของชุมชนของเรา พวกเขาได้รับความคาดหวังว่าจะส่งต่อไปตามห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องของตนเอง นอกจากนี้ นโยบายนี้จะทำให้เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ Continental Continental สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงให้ทันสมัย ยกระดับ หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เมื่อใดก็ได้หากจำเป็น เมื่อมีการเรียนรู้หรือได้รับประสบการณ์ จากนโยบายนี้ เราจะจัดทำแนวปฏิบัติภายในและคำแนะนำการดำเนินการ เพื่อการดำเนินนโยบาย เรามุ่งที่จะแจ้งความลับหน้าของการดำเนินนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ในรายงานความยั่งยืน รวมถึงเว็บไซต์ของเรา

#### ภาคผนวก

- > <http://highcarbonstock.org/>
- > <https://www.hcvnetwork.org/>
- > UN-REDD
- > การเข้าเป็นสมาชิกและโครงการริเริ่ม
- > บรรษัทภิบาล
- > สายด่วนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและต่อต้านการทุจริต
- > หลักจรรยาบรรณ
- > BPCoC
- > วิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท
- > คำนิยาม
- > บริการ
- > การกู้คืน
- > การนำกลับสู่การทำงาน
- > โรงงาน ContiLifeCycle
- > Taraxagum®
- > โรดแมป 2020
- > รายงานความยั่งยืน 2017
- > นโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ
- > <https://www.wbcsd.org/Sector-Projects/Tire-Industry-Project/News/Towards-a-stakeholder-led-platform-for-sustainable-natural-rubber>
- > สายด่วนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและต่อต้านการทุจริต

#### ข้อสงวนสิทธิ์

นโยบายนี้ได้รับการพัฒนาและอนุมัติในภาษาอังกฤษ ฉบับแปลทุกฉบับส่วนมาจากฉบับดั้งเดิมในภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ ฉบับดั้งเดิมจะมีผลผูกพัน